

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1/1 การรับด้วย Portfolio

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1	นางสาว เปมิกา	ดิเกษม	คณะบริหารธุรกิจ(บริหารพิเศษ จักรวรรดิ)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
2	นางสาว กฤติยา	ไวยวุฒิ	คณะบริหารธุรกิจ(บริหารพิเศษ จักรวรรดิ)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
3	นางสาว ชนนญา	ช่างน้อย	คณะบริหารธุรกิจ(บริหารพิเศษ จักรวรรดิ)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
4	นางสาว นฤมล	แวคอุตม	คณะบริหารธุรกิจ(บริหารพิเศษ จักรวรรดิ)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
5	นางสาว ปัญญาดา	ทิมแก้ว	คณะบริหารธุรกิจ(บริหารพิเศษ จักรวรรดิ)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
6	นางสาว พิษชาพร	พงศ์เสนห์วิทยา	คณะบริหารธุรกิจ(บริหารพิเศษ จักรวรรดิ)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
7	นางสาว พิมพ์ประภัทร	อัชชพรภักดิ์	คณะบริหารธุรกิจ(บริหารพิเศษ จักรวรรดิ)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
8	นางสาว วริศรา	ลิ้มรังษี	คณะบริหารธุรกิจ(บริหารพิเศษ จักรวรรดิ)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
9	นางสาว วีรดา	พิชสิงห์	คณะบริหารธุรกิจ(บริหารพิเศษ จักรวรรดิ)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
10	นางสาว ศศิวิมล	ด้วงด้อย	คณะบริหารธุรกิจ(บริหารพิเศษ จักรวรรดิ)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
11	นางสาว ศุภกานต์	คงมานะชาวลู	คณะบริหารธุรกิจ(บริหารพิเศษ จักรวรรดิ)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
12	นางสาว ศุภนิดา	พิลาฉ่า	คณะบริหารธุรกิจ(บริหารพิเศษ จักรวรรดิ)/บช.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี
13	นาย อภินันท์	หล้าสำราญ	คณะบริหารธุรกิจ(บริหารพิเศษ จักรวรรดิ)/บช.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี
14	นางสาว ศิริกัลยา	จันดี	คณะบริหารธุรกิจ(บริหารพิเศษ จักรวรรดิ)/บช.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การพัฒนาซอฟต์แวร์ 4 ปี
15	นาย เอกภพ	คนเฉลียว	คณะบริหารธุรกิจ(บริหารพิเศษ จักรวรรดิ)/บช.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การพัฒนาซอฟต์แวร์ 4 ปี
16	นาย ชนาธิป	จงวิริยะเจริญชัย	คณะบริหารธุรกิจ(บริหารพิเศษ จักรวรรดิ)/บช.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การพัฒนาซอฟต์แวร์ 4 ปี
17	นาย วุฒิพร	มีจำรัส	คณะบริหารธุรกิจ(บริหารพิเศษ จักรวรรดิ)/บช.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การพัฒนาซอฟต์แวร์ 4 ปี
18	นางสาว ธนาภา	งามเขย	คณะบริหารธุรกิจ(บริหารพิเศษ จักรวรรดิ)/บช.บ. การจัดการ-การจัดการทั่วไป 4 ปี
19	นางสาว นันทกานต์	ชัยเจริญพูนสุข	คณะบริหารธุรกิจ(บริหารพิเศษ จักรวรรดิ)/บช.บ. การจัดการ-การจัดการทั่วไป 4 ปี
20	นางสาว พรนิภา	ศรีประสิทธิ์	คณะบริหารธุรกิจ(บริหารพิเศษ จักรวรรดิ)/บช.บ. การจัดการ-การจัดการทั่วไป 4 ปี
21	นางสาว มนทิราลัย	ยันบัวบาน	คณะบริหารธุรกิจ(บริหารพิเศษ จักรวรรดิ)/บช.บ. การจัดการ-การจัดการทั่วไป 4 ปี
22	นางสาว สมฤทัย	เขี้ยวอ่อน	คณะบริหารธุรกิจ(บริหารพิเศษ จักรวรรดิ)/บช.บ. การจัดการ-การจัดการทั่วไป 4 ปี
23	นาย ธนทัต	แสงพลอยเพชร	คณะบริหารธุรกิจ(บริหารพิเศษ จักรวรรดิ)/บช.บ. การจัดการ-การจัดการทั่วไป 4 ปี
24	นาย พิทวัส	วิจิตรสาร	คณะบริหารธุรกิจ(บริหารพิเศษ จักรวรรดิ)/บช.บ. การจัดการ-การจัดการทั่วไป 4 ปี
25	นายวุฒิชัย	กระต่ายจันทร์	คณะบริหารธุรกิจ(บริหารพิเศษ จักรวรรดิ)/บช.บ. การจัดการ-การจัดการทั่วไป 4 ปี
26	นาย ชายชาณุ	รณหงษา	คณะบริหารธุรกิจ(บริหารพิเศษ จักรวรรดิ)/บช.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี
27	นาย สักยา	วงศ์ษา	คณะบริหารธุรกิจ(บริหารพิเศษ จักรวรรดิ)/บช.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี

28	นางสาว	กรชวัล	แก้วล้วน	คณะกรรมการธุรกิจ(บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)/บธ.บ. การตลาด 4 ปี
29	นางสาว	ฐิตินันท์	จิตติคุณิณพงค์	คณะกรรมการธุรกิจ(บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)/บธ.บ. การตลาด 4 ปี
30	นางสาว	ภคมน	สว่างจิตร์	คณะกรรมการธุรกิจ(บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)/บธ.บ. การตลาด 4 ปี
31	นางสาว	สุภาพร	สังข์วงษ์	คณะกรรมการธุรกิจ(บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)/บธ.บ. การตลาด 4 ปี
32	นางสาว	ชวัลญา	ยินดีทวีทรัพย์	คณะกรรมการธุรกิจ(บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)/บธ.บ. บริหารธุรกิจ 4 ปี (หลักสูตรภาษาจีน)
33	นางสาว	ชญญพร	ธรรมสุข	คณะกรรมการธุรกิจ(บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)/บธ.บ. บริหารธุรกิจ 4 ปี (หลักสูตรภาษาจีน)
34	นางสาว	ปฐมพร	วิบูลย์สิริกุล	คณะกรรมการธุรกิจ(บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)/บธ.บ. บริหารธุรกิจ 4 ปี (หลักสูตรภาษาจีน)
35	นางสาว	รัชชาวีร์	ผาวิงษ์	คณะกรรมการธุรกิจ(บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)/บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี
36	นางสาว	อาทิตย์ยา	กรอบเงิน	คณะกรรมการธุรกิจ(บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)/บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี
37	นางสาว	เกศินี	จันทร์มาก	คณะกรรมการธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
38	นางสาว	ไอรดา	นกเพชร	คณะกรรมการธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
39	นางสาว	กนกวรรณ	ทองเขียว	คณะกรรมการธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
40	นางสาว	กฤษฐา	ศรีสกุลปักข์	คณะกรรมการธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
41	นางสาว	ชนัชชา	ทองหล่อ	คณะกรรมการธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
42	นางสาว	ชญญาลักษณ์	เหมมบุรุษ	คณะกรรมการธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
43	นางสาว	บุญสิตา	สุวรรณภักตร์	คณะกรรมการธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
44	นางสาว	ปาริชาติ	ประเสริฐ	คณะกรรมการธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
45	นางสาว	ภัททิยา	ดีล้อม	คณะกรรมการธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
46	นางสาว	ภูวณิ	แดงสกล	คณะกรรมการธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
47	นางสาว	รัตนารณ	นฤตศรีอุทัย	คณะกรรมการธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
48	นางสาว	วิลาวัลณ์	ทรัพย์มาก	คณะกรรมการธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
49	นางสาว	สุกัญญา	เขมะรังษี	คณะกรรมการธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
50	นางสาว	สุกัญญา	ดำริห์	คณะกรรมการธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
51	นางสาว	สุพัตรา	ซ่มภูษณะ	คณะกรรมการธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
52	นาย	อรรถสิทธิ์	เถาลีไป๋	คณะกรรมการธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
53	นางสาว	จันทิมา	สีเหลือง	คณะกรรมการธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บธ.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี
54	นางสาว	จิรภัทร	ประคำศรีวงศ์	คณะกรรมการธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บธ.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี
55	นางสาว	ทัศนวรรณ	จันทร์นวล	คณะกรรมการธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บธ.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี
56	นางสาว	ชนภรณ์	แชลี	คณะกรรมการธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บธ.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี
57	นางสาว	นุชดา	ประกอบ	คณะกรรมการธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บธ.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี
58	นางสาว	ภานุมาศ	มาตี	คณะกรรมการธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บธ.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี
59	นางสาว	สุทิศา	สาสอน	คณะกรรมการธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บธ.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี
60	นางสาว	สุชาลินี	สมใจ	คณะกรรมการธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บธ.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี

61	นางสาว	อจลญา	สร้อยดอกไม้	คณะบริหารธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บธ.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี
62	นาย	ณัฐชนน	มีทรัพย์	คณะบริหารธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บธ.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี
63	นาย	พรณรงค์	สวนกุล	คณะบริหารธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บธ.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี
64	นางสาว	เพ็ญพิชชา	เทพพิทักษ์	คณะบริหารธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี
65	นางสาว	ชโลธร	กัญจนาค	คณะบริหารธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี
66	นางสาว	ชลลดา	แถมมี	คณะบริหารธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี
67	นางสาว	นภสร	ทองคำ	คณะบริหารธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี
68	นางสาว	นันทิยา	หงส์วิมล	คณะบริหารธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี
69	นางสาว	นิจวรรณรค์	อินถนอม	คณะบริหารธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี
70	นางสาว	ปานิสร่า	สาลี	คณะบริหารธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี
71	นางสาว	พิชยา	มาศพิทักษ์	คณะบริหารธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี
72	นางสาว	ภัทรศรีณีย์	ชื่นแสงมอญ	คณะบริหารธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี
73	นางสาว	วรรณวิสาข์	งานดี	คณะบริหารธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี
74	นางสาว	วลัยกร	วงศ์สิงห์	คณะบริหารธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี
75	นางสาว	อภัสนันท์	ทับทิมหิน	คณะบริหารธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี
76	นาย	ไพโรชยนต์	พุ่มโศก	คณะบริหารธุรกิจ(วังไกลกังวล)/บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี
77	นางสาว	แก้ว	นาคำ	คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
78	นางสาว	กมลรัตน์	ทิมนาค	คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
79	นางสาว	กัญญารัตน์	กิจพานิช	คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
80	นางสาว	กัญญาวีร์	เพิ่มคำ	คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
81	นางสาว	ขวัญชนก	เหล่าบัว	คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
82	นางสาว	ชลธร	สุขมัน	คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
83	นางสาว	ดวงสุดา	ไชยลังกา	คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
84	นางสาว	ทัศนียา	สุทโท	คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
85	นางสาว	ทินสิรี	พลอยประดับ	คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
86	นางสาว	ภัทราพร	รังสิริกข์	คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
87	นางสาว	มัลลิกา	มาสมบัติ	คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
88	นางสาว	รัชนก	ต่างสกุล	คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
89	นางสาว	วรรณพร	ยายรัมย์	คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
90	นางสาว	วรางคณา	สมปฤดี	คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
91	นางสาว	วันวิสา	วิบูลย์เชื้อ	คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
92	นางสาว	ศศิธร	จันลา	คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
93	นางสาว	ศศิธร	ศิริวัลย์	คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี

94	นางสาว	ศศิภา	ธนเศวตชัย	คณะกรรมการธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
95	นางสาว	ศศิวิมล	ชูเชาว์นะ	คณะกรรมการธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
96	นางสาว	สุพัตรา	วงศ์เมือง	คณะกรรมการธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
97	นางสาว	อุษา	ตุ้มฉิม	คณะกรรมการธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
98	นาย	กิตติพงษ์	ศรีแสนสุชาติ	คณะกรรมการธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
99	นาย	ดวงพร	อรรถสาร	คณะกรรมการธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
100	นาย	ศักดิ์นรินทร์	ฉ่างทองคำ	คณะกรรมการธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การบัญชี 4 ปี
101	นางสาว	ฐิติวัสน์	ศุภวัชรโยธิน	คณะกรรมการธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี
102	นางสาว	พุดทชาติ	ดำรงศรีรัตน์	คณะกรรมการธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี
103	นางสาว	วรรณพร	ผลจันทร์	คณะกรรมการธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี
104	นาย	เกริกพล	แปรงงาม	คณะกรรมการธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี
105	นาย	ธีรโชติ	อิงศุวรรณกุล	คณะกรรมการธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี
106	นาย	ปิยภัทร	มงคล	คณะกรรมการธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี
107	นาย	วุฒินันท์	สุขพูล	คณะกรรมการธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี
108	นาย	ชาญชัย	อิสสระ	คณะกรรมการธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การพัฒนาซอฟต์แวร์ 4 ปี
109	นาย	ธนีสร	อวะภาค	คณะกรรมการธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การพัฒนาซอฟต์แวร์ 4 ปี
110	นาย	ภูธน	ธนรัตน์สุทธิ์	คณะกรรมการธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การพัฒนาซอฟต์แวร์ 4 ปี
111	นางสาว	กัลย์สุดา	สอนศาสตร์	คณะกรรมการธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - นวัตกรรมมัลติมีเดีย 4 ปี
112	นางสาว	ขวัญฤทัย	ลิ้มกุล	คณะกรรมการธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - นวัตกรรมมัลติมีเดีย 4 ปี
113	นางสาว	ปาจรรย์	จันทาพูน	คณะกรรมการธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - นวัตกรรมมัลติมีเดีย 4 ปี
114	นางสาว	กัญญาณัฐ	ชัยปฐวี	คณะกรรมการธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี
115	นางสาว	จิรนนท์	ศรีทอง	คณะกรรมการธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี
116	นางสาว	ชุตินา	คงสบสิน	คณะกรรมการธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี
117	นางสาว	ณัฐกานต์	ชาวเจริญ	คณะกรรมการธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี
118	นางสาว	ณัฐวดี	อัสวภูมิ	คณะกรรมการธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี
119	นางสาว	พิชาพัทธ์	เสถียรศิริฤกษ์	คณะกรรมการธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี
120	นางสาว	ศุภนิดา	บุมี	คณะกรรมการธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี
121	นางสาว	ศุภสุดา	บุมี	คณะกรรมการธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี
122	นาย	เจริญชัย	ภูวะปัจฉิม	คณะกรรมการธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี
123	นาย	สหสวรรค์	นุ่มสร้อย	คณะกรรมการธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี
124	นางสาว	เบญจวรรณ	จันทร์เหลือง	คณะกรรมการธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การตลาด 4 ปี
125	นางสาว	เหมสุดา	แสนวิษา	คณะกรรมการธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การตลาด 4 ปี
126	นางสาว	ชมพูนุท	อินยะ	คณะกรรมการธุรกิจ(ศาลายา)/บช.บ. การตลาด 4 ปี

127	นางสาว	ชุติมา	จินดาณิล	คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บธ.บ. การตลาด 4 ปี
128	นางสาว	นฤมล	ไข่ม้วน	คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บธ.บ. การตลาด 4 ปี
129	นางสาว	นันทวิมล	เทพบุตร	คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บธ.บ. การตลาด 4 ปี
130	นางสาว	ปิยะรัตน์	จันทร์ผูก	คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บธ.บ. การตลาด 4 ปี
131	นางสาว	ปญญาภา	งามสุจริต	คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บธ.บ. การตลาด 4 ปี
132	นางสาว	มัลลิกา	อัมพวานนท์	คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บธ.บ. การตลาด 4 ปี
133	นางสาว	มูทิตา	ณ นคร	คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บธ.บ. การตลาด 4 ปี
134	นางสาว	วรัญญาภรณ์	ตะนุเรือง	คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บธ.บ. การตลาด 4 ปี
135	นางสาว	สิริญากร	อุ้นอ่อน	คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บธ.บ. การตลาด 4 ปี
136	นางสาว	สุภาวดี	ข้าอัน	คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บธ.บ. การตลาด 4 ปี
137	นางสาว	อัยลดา	แสงเสงี่ยม	คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บธ.บ. การตลาด 4 ปี
138	นาย	ณัฐวุฒิ	อินราย	คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บธ.บ. การตลาด 4 ปี
139	นาย	ศิริพงษ์	แสงอรุณ	คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บธ.บ. การตลาด 4 ปี
140	นางสาว	เนตรนภา	มธุรสกัญชรา	คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บธ.บ. การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี (หลักสูตรนานาชาติ)
141	นางสาว	อุดมรัตน์	ทรัพย์สิน	คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บธ.บ. การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี (หลักสูตรนานาชาติ)
142	นาย	ธนวัฒน์	พรหมรักษ์	คณะบริหารธุรกิจ(ศาลายา)/บธ.บ. การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี (หลักสูตรนานาชาติ)
143	นางสาว	กัลยรัตน์	จันทร์อ่อน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วท.บ. การแปรรูปและการประกอบอาหาร
144	นางสาว	จุฑาทิพย์	อ่อนหวาน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วท.บ. การแปรรูปและการประกอบอาหาร
145	นางสาว	ณิชาภัทร	วิชัย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วท.บ. การแปรรูปและการประกอบอาหาร
146	นางสาว	ปิวิภา	ไตรทิษ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วท.บ. การแปรรูปและการประกอบอาหาร
147	นางสาว	วรรณภา	ปิงเมือง	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วท.บ. การแปรรูปและการประกอบอาหาร
148	นาย	ปรีทัศน์	คะนองดี	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วท.บ. การแปรรูปและการประกอบอาหาร
149	นาย	พัศระพี	ยันตรา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วท.บ. การแปรรูปและการประกอบอาหาร
150	นาย	ภูริชัย	พุทธคุณ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วท.บ. การแปรรูปและการประกอบอาหาร
151	นางสาว	นฤมล	อ่ำลำอางค์	คณะวิศวกรรมศาสตร์(วังไกลกังวล)/วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 4 ปี
152	นางสาว	อรพิน	อ่วมกลิ่น	คณะวิศวกรรมศาสตร์(วังไกลกังวล)/วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 4 ปี
153	นาย	ศรัณย์	สุเหริน	คณะวิศวกรรมศาสตร์(วังไกลกังวล)/วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 4 ปี
154	นางสาว	อริษา	บาทนอก	คณะวิศวกรรมศาสตร์(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 4 ปี
155	นาย	จิรวัฒน์	แดงจั่น	คณะวิศวกรรมศาสตร์(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 4 ปี
156	นาย	ฉัตรเพชร	แสงสว่าง	คณะวิศวกรรมศาสตร์(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 4 ปี
157	นาย	ธนาวุฒิ	หวั่นประวีติ	คณะวิศวกรรมศาสตร์(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 4 ปี
158	นาย	ปฎิภาณ	นาเทวา	คณะวิศวกรรมศาสตร์(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 4 ปี
159	นาย	พงศภรณ์	ตาเล็ก	คณะวิศวกรรมศาสตร์(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 4 ปี

160	นาย	มณฑล	เซาว์ไวพจน์	คณะวิศวกรรมศาสตร์(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 4 ปี
161	นาย	สีหพงษ์	เอี่ยมอภิรมย์	คณะวิศวกรรมศาสตร์(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 4 ปี
162	นาย	วรวุฒิ	บางจริง	คณะวิศวกรรมศาสตร์(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม 4 ปี
163	นางสาว	เพ็ญพิชชา	ธงสันเทียะ	คณะวิศวกรรมศาสตร์(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 4 ปี
164	นางสาว	พัชราภรณ์	พลโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 4 ปี
165	นางสาว	วรวรรณ	บุญเอี่ยม	คณะวิศวกรรมศาสตร์(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 4 ปี
166	นางสาว	สุ่อัญ	จารุศรีวรกุล	คณะวิศวกรรมศาสตร์(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 4 ปี
167	นาย	กฤติน	วารัฐพิพจน์	คณะวิศวกรรมศาสตร์(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 4 ปี
168	นาย	ธรรพ์ณธร	ฉิมเรือง	คณะวิศวกรรมศาสตร์(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 4 ปี
169	นาย	ศุภเกียรติ	ฉัตรฉายแสง	คณะวิศวกรรมศาสตร์(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 4 ปี
170	นางสาว	ชนิกานต์	พวงบุญมาก	คณะวิศวกรรมศาสตร์(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี
171	นางสาว	วิวรรณสินี	นาคนาเกร็ด	คณะวิศวกรรมศาสตร์(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี
172	นาย	ชนกันต์	ดวงจันทร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี
173	นาย	ธนกร	สุขผล	คณะวิศวกรรมศาสตร์(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี
174	นาย	ธีรภัทร	เหมือนดวง	คณะวิศวกรรมศาสตร์(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี
175	นาย	วัชรพล	นาคพญา	คณะวิศวกรรมศาสตร์(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี
176	นาย	อนุพงศ์	กิจสมัย	คณะวิศวกรรมศาสตร์(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี
177	นางสาว	ธิวา	แสงวันทอง	คณะวิศวกรรมศาสตร์(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคุม 4 ปี
178	นางสาว	อรวรรณ	สุวรรณอารักษ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคุม 4 ปี
179	นาย	คุณากร	แช่ฉั่ว	คณะวิศวกรรมศาสตร์(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี
180	นาย	จตุรพล	ขุนยี่น	คณะวิศวกรรมศาสตร์(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี
181	นาย	เพชร	พีชสิงห์	คณะวิศวกรรมศาสตร์(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี
182	นาย	สุริยวงษ์	คำเสียง	คณะวิศวกรรมศาสตร์(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี
183	นาย	อนุพันธ์	ภิญโญภาพสกุล	คณะวิศวกรรมศาสตร์(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี
184	นางสาว	พลอยชยา	ชาฎิโกฎ	คณะวิศวกรรมศาสตร์(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ 4 ปี
185	นางสาว	จิวรรณรัตน์	รอดสี	คณะวิศวกรรมศาสตร์(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี
186	นางสาว	ชลธิชา	พยุง	คณะวิศวกรรมศาสตร์(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี
187	นางสาว	ธัญชนก	ไทรละมัย	คณะวิศวกรรมศาสตร์(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี
188	นางสาว	ปวีณา	ไวยปัญญา	คณะวิศวกรรมศาสตร์(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี
189	นางสาว	มีนา	แก้วจันทร์เพ็ญ	คณะวิศวกรรมศาสตร์(ศาลายา)/วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี
190	นางสาว	กนต์สินี	ดลพัฒน์วัฒน์	คณะศิลปศาสตร์/ศศ.บ. ภาษาจีน 4 ปี
191	นางสาว	จุฬาลักษณ์	แจ่มเจียม	คณะศิลปศาสตร์/ศศ.บ. ภาษาจีน 4 ปี
192	นางสาว	ชนัญธิดา	รักษสมสิริ	คณะศิลปศาสตร์/ศศ.บ. ภาษาจีน 4 ปี

193	นางสาว	บุษรารัตน์	ภูครองหิน	คณะศิลปศาสตร์/ศศ.บ. ภาษาจีน 4 ปี
194	นางสาว	ปาริฉัตร	ดวงฉิม	คณะศิลปศาสตร์/ศศ.บ. ภาษาจีน 4 ปี
195	นางสาว	พรนภา	พินพาทย์	คณะศิลปศาสตร์/ศศ.บ. ภาษาจีน 4 ปี
196	นางสาว	รัตน์เกล้า	ทองเย็น	คณะศิลปศาสตร์/ศศ.บ. ภาษาจีน 4 ปี
197	นางสาว	สมिता	เคहनันท์	คณะศิลปศาสตร์/ศศ.บ. ภาษาจีน 4 ปี
198	นางสาว	อัชสิทธิ์	ห้องดอกไม้	คณะศิลปศาสตร์/ศศ.บ. ภาษาจีน 4 ปี
199	นาย	คณิศร	ทับทิมศรี	คณะศิลปศาสตร์/ศศ.บ. ภาษาจีน 4 ปี
200	นางสาว	ณัชชา	บัวงาม	คณะศิลปศาสตร์/ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
201	นางสาว	รัตมณี	แซ่ฮี้	คณะศิลปศาสตร์/ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
202	นางสาว	ชนิษฐา	สายสี	คณะศิลปศาสตร์/ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 ปี
203	นางสาว	รัชฎา	คชเรนทร์	คณะศิลปศาสตร์/ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 ปี
204	นางสาว	อรวรรณ	อัศวินศรทอง	คณะศิลปศาสตร์/ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 ปี
205	นางสาว	อัยการณ	โพธิ์ทอง	คณะศิลปศาสตร์/ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 ปี
206	นางสาว	ณัฐธณิชา	เรืองแจ้	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/ทล.บ. เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ 4 ปี
207	นางสาว	ณัฐกมล	เครืออยู่	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/ทล.บ. เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ 4 ปี
208	นางสาว	ธนภรณ์	สุขโข	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/ทล.บ. เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ 4 ปี
209	นางสาว	จิตติยา	ชื่นเกษร	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/ทล.บ. เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ 4 ปี
210	นางสาว	ศิรินทิพย์	เจริญเลิศยศ	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/ทล.บ. เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ 4 ปี
211	นางสาว	เนตรนภา	จันทร์คงวงษ์	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/ทล.บ. การจัดการทรัพยากรอาคาร 4 ปี
212	นางสาว	ปฏิภรณ์	ประสพผล	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/ทล.บ. การจัดการทรัพยากรอาคาร 4 ปี
213	นางสาว	มัลลิกา	มะนานวม	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/ทล.บ. การจัดการทรัพยากรอาคาร 4 ปี
214	นาย	เฉลิมชัย	อินทศิลา	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/ทล.บ. การจัดการทรัพยากรอาคาร 4 ปี
215	นาย	ธนากร	อย่าเคลิ้มจิตร	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/ทล.บ. การจัดการทรัพยากรอาคาร 4 ปี
216	นางสาว	กนกวรรณ	บัวสำอางค์	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/ทล.บ. การออกแบบสื่อดิจิทัล 4 ปี
217	นางสาว	ชลธิชา	ศรีพัฒน์อินทร์	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/ทล.บ. การออกแบบสื่อดิจิทัล 4 ปี
218	นางสาว	ณิชา	อิงทรงพล	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/ทล.บ. การออกแบบสื่อดิจิทัล 4 ปี
219	นางสาว	ชญชนก	ภูริพัฒน์กุล	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/ทล.บ. การออกแบบสื่อดิจิทัล 4 ปี
220	นางสาว	ฤทัยรัตน์	ดำรงกิจดาว	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/ทล.บ. การออกแบบสื่อดิจิทัล 4 ปี
221	นางสาว	วิยะดา	รัตนา	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/ทล.บ. การออกแบบสื่อดิจิทัล 4 ปี
222	นางสาว	อวภาส	วิจิตรานนท์	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/ทล.บ. การออกแบบสื่อดิจิทัล 4 ปี
223	นางสาว	อิงกมล	โรจน์เกษม	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/ทล.บ. การออกแบบสื่อดิจิทัล 4 ปี
224	นาย	จิรัฐโชติ	บัลลังก์สุวรรณ	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/ทล.บ. การออกแบบสื่อดิจิทัล 4 ปี
225	นาย	ธีรภัทร์	ยางนอก	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/ทล.บ. การออกแบบสื่อดิจิทัล 4 ปี

226	นาย	พิตรพิบูล	ภักดีโต	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/ทล.บ. การออกแบบสื่อดิจิทัล 4 ปี
227	นาย	ภูริภัทร	เดชาประเสริฐ	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/ทล.บ. การออกแบบสื่อดิจิทัล 4 ปี
228	นาย	สรารัฐ	เป้าวัน	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/ทล.บ. การออกแบบสื่อดิจิทัล 4 ปี
229	นางสาว	จิรัฐิกาล	ทวีนิพัทนา	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4 ปี
230	นางสาว	กัญญาวีร์	จตุระศร	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/สท.บ. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5 ปี
231	นางสาว	จุฑามาศ	พุทธา	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/สท.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง 5 ปี
232	นางสาว	ฐาปณี	วัฒน์เภาษ	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/สท.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง 5 ปี
233	นางสาว	นาตารี	รอดคลองตัน	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/สท.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง 5 ปี
234	นางสาว	ภูริชญา	ถั่งเงิน	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/สท.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง 5 ปี
235	นางสาว	วรรณกร	เทศปัญญา	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/สท.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง 5 ปี
236	นาย	ณัฐพันธ์	สุนทรธนวัฒน์	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/สท.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง 5 ปี
237	นาย	พลวิเศษ	ต้นเนียม	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/สท.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง 5 ปี
238	นาย	ภัทรพล	แก้วจริยะพล	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/สท.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง 5 ปี
239	นาย	ภูมินทร์	น้อยเทพ	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/สท.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง 5 ปี
240	นาย	วชิรวิทย์	มูลทองน้อย	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/สท.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง 5 ปี
241	นางสาว	กานต์รวี	วิริยะวีร์วัฒน์	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/สท.บ. สถาปัตยกรรมภายใน 5 ปี
242	นางสาว	ศรีชญา	หนูเสริม	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/สท.บ. สถาปัตยกรรมภายใน 5 ปี
243	นางสาว	บุษกร	ม่วงมั่งมี	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/สท.บ. สถาปัตยกรรมภายใน 5 ปี
244	นางสาว	ปัทมวรรณ	ช่างโต	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/สท.บ. สถาปัตยกรรมภายใน 5 ปี
245	นางสาว	วรดา	ละออกุล	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/สท.บ. สถาปัตยกรรมภายใน 5 ปี
246	นางสาว	อัญชิสา	แสงมาลา	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ศาลายา)/สท.บ. สถาปัตยกรรมภายใน 5 ปี
247	นางสาว	จินดารัตน์	เชื่อนตะลัย	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี
248	นางสาว	วิศรา	คงทอง	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี
249	นาย	อัครณีย์	ชุกกลิ่น	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี
250	นางสาว	เกาลี	คำแน่น	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 ปี
251	นางสาว	คณิศร	พรหมเชื้อ	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 ปี
252	นางสาว	จิราภรณ์	ศิริวัลย์	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 ปี
253	นางสาว	ณัฐธิดา	ขจรกุลชวน	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 ปี
254	นางสาว	ปิยวรรณ	เชิงชม	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 ปี
255	นางสาว	พิชญ์สินี	คงทองมาก	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 ปี
256	นางสาว	อภิชญา	นพคุณ	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 ปี
257	นาย	จันทชัย	โพธิ์ศิริกุล	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 ปี
258	นาย	ฉัตรดนัย	รังษิบุตร	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 ปี

259	นาย	ณรงค์	ป่วยไทย	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 ปี
260	นาย	ทินภัทร	เมฆหมอก	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 ปี
261	นาย	ชนวัฒน์	สาริกา	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 ปี
262	นาย	ชัยวุฒิ	รูปอัน	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 ปี
263	นาย	นุติพงษ์	หนองคูน้อย	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 ปี
264	นาย	พลากร	สวัสดิ์สาย	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 ปี
265	นาย	สุเมธ	เอี่ยมรักษา	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 ปี
266	นางสาว	อริสา	ฉิมพาลี	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี
267	นาย	ฐานุพงศ์	ปิติศิริเศรษฐ์	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี
268	นาย	ณัฐวุฒิ	จบไพร	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี
269	นาย	จิระพงศ์	เกิดเกลื่อน	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 4 ปี
270	นาย	จิระศักดิ์	ลิขะไชย	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 4 ปี
271	นาย	ชนากร	พุ่มซ้อน	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 4 ปี
272	นางสาว	ณัฐชา	โพธิ์ชู	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี
273	นางสาว	ดวงหฤทัย	มายขุนทด	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี
274	นางสาว	อัฐญา	กิติราช	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี
275	นาย	เรวัต	สวัสดิ์กิตติ	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี
276	นาย	ชนภัทร	เชื้อหนองปรัง	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี
277	นาย	นันทพงศ์	คำภา	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี
278	นาย	ภาณุพงศ์	ทองจีน	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี
279	นาย	สุกฤษฏ์	สุทธิเมธานันท์	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี
280	นาย	อรรถพร	คตะธรรมโม	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี
281	นาย	อำนาจ	งามตา	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี
282	นาย	วรกิตต์	สมเกื้อ	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรม 4 ปี
283	นาย	อดิศักดิ์	หนูแก้ว	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(วังไกลกังวล)/อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรม 4 ปี
284	นางสาว	กมลทิพย์	สุดกระแสร	คณะอุตสาหกรรมบริการโรงแรมและการท่องเที่ยว (วังไกลกังวล)/ศศ.บ. การโรงแรม 4 ปี
285	นางสาว	กฤษณา	สุขพวง	คณะอุตสาหกรรมบริการโรงแรมและการท่องเที่ยว (วังไกลกังวล)/ศศ.บ. การโรงแรม 4 ปี
286	นางสาว	ณัฐธัญญา	ธรรมสกุล	คณะอุตสาหกรรมบริการโรงแรมและการท่องเที่ยว (วังไกลกังวล)/ศศ.บ. การโรงแรม 4 ปี
287	นางสาว	ธัญญา	เทียมอ้อม	คณะอุตสาหกรรมบริการโรงแรมและการท่องเที่ยว (วังไกลกังวล)/ศศ.บ. การโรงแรม 4 ปี
288	นางสาว	ปณิตดา	นันทะชัย	คณะอุตสาหกรรมบริการโรงแรมและการท่องเที่ยว (วังไกลกังวล)/ศศ.บ. การโรงแรม 4 ปี
289	นางสาว	วิมาศ	แข่งเง่า	คณะอุตสาหกรรมบริการโรงแรมและการท่องเที่ยว (วังไกลกังวล)/ศศ.บ. การโรงแรม 4 ปี
290	นางสาว	สุชาดา	สิทธิชัย	คณะอุตสาหกรรมบริการโรงแรมและการท่องเที่ยว (วังไกลกังวล)/ศศ.บ. การโรงแรม 4 ปี
291	นางสาว	สุนิสา	สีแล	คณะอุตสาหกรรมบริการโรงแรมและการท่องเที่ยว (วังไกลกังวล)/ศศ.บ. การโรงแรม 4 ปี

292	นางสาว	สุวิมล	ชั้นทอง	คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (วังไกลกังวล)/ศศ.บ. การโรงแรม 4 ปี
293	นาย	นิทัศน์	ต้นสมรส	คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (วังไกลกังวล)/ศศ.บ. การโรงแรม 4 ปี
294	นาย	สุภณัฐ	จันทร์จรัสวัฒนา	คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (วังไกลกังวล)/ศศ.บ. การโรงแรม 4 ปี
295	นางสาว	กัญญารัตน์	บรรจง	คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (วังไกลกังวล)/ศศ.บ. การท่องเที่ยว 4 ปี
296	นางสาว	นุจิตา	จันทวงศ์	คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (วังไกลกังวล)/ศศ.บ. การท่องเที่ยว 4 ปี
297	นางสาว	อิสริย์	พุทธงชัย	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี 4 ปี
298	นางสาว	กนกวรรณ	สังคะรินทร์	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. จิตรกรรม 4 ปี
299	นางสาว	ชุติวรรณ	กุศลจิตกรณ์	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. จิตรกรรม 4 ปี
300	นางสาว	ณัฐธิดา	สำอาง	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. จิตรกรรม 4 ปี
301	นางสาว	นริสา	ประวิเศษ	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. จิตรกรรม 4 ปี
302	นางสาว	บุษกร	เพ็งอิน	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. จิตรกรรม 4 ปี
303	นางสาว	ปริยานันท์	อุ้นไธสง	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. จิตรกรรม 4 ปี
304	นางสาว	ศิริดา	น้อยเกิด	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. จิตรกรรม 4 ปี
305	นาย	ปริญญา	ยอดกระโทก	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. จิตรกรรม 4 ปี
306	นางสาว	ธัญพิชชา	วัลไพจิตร	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. จิตรกรรมไทย 4 ปี
307	นางสาว	ปัทมา	แก้วกุลศรี	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. จิตรกรรมไทย 4 ปี
308	นาย	โกเมนทร์	เชื้อเจริญ	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. จิตรกรรมไทย 4 ปี
309	นาย	คมกริบ	พุ่มพวง	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. จิตรกรรมไทย 4 ปี
310	นาย	ดลณฤทธิ์	ฟ้าแลบ	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. จิตรกรรมไทย 4 ปี
311	นาย	วรรณระ	ภูศิริ	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. จิตรกรรมไทย 4 ปี
312	นาย	อนุวัฒน์	แก้วด่านกลาง	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. จิตรกรรมไทย 4 ปี
313	นางสาว	ปริญญานันท์	บุญเพ็ง	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. ประติมากรรม 4 ปี
314	นาย	ณัฐวุฒิ	กุลละมุล	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. ประติมากรรมไทย 4 ปี
315	นาย	สุรอรอด	เนตรแก้ว	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. ประติมากรรมไทย 4 ปี
316	นาย	อนุชา	ภูขำนิ	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. ประติมากรรมไทย 4 ปี
317	นางสาว	เมธافر	ดั้นนอก	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. ศิลปะการถ่ายภาพ 4 ปี
318	นางสาว	กนกพร	สินธวชีวะ	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. ศิลปะการถ่ายภาพ 4 ปี
319	นางสาว	วรรณนิภา	ประเสริฐศรี	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. ศิลปะการถ่ายภาพ 4 ปี
320	นางสาว	วรรณวรี	ศรีทอง	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. ศิลปะการถ่ายภาพ 4 ปี
321	นาย	จิรภัทร	ใจยงค์	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. ศิลปะการถ่ายภาพ 4 ปี
322	นาย	นครินทร์	ธงไชย	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. ศิลปะการถ่ายภาพ 4 ปี
323	นาย	รพินนาร์ท	นิมมณีวรรณ	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. ศิลปะการถ่ายภาพ 4 ปี
324	นางสาว	ดวงกมล	ช่างงาม	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. ศิลปะภาพพิมพ์ 4 ปี

325	นางสาว	บุศรา	ยิ่งทวี	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. หัตถศิลป์ 4 ปี
326	นางสาว	อภิชญา	นาฏคารมภ์	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. หัตถศิลป์ 4 ปี
327	นาย	กฤษณ์ภูษิต	นาคศรี	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. หัตถศิลป์ 4 ปี
328	นาย	คมกริช	พูนวงจันทร์	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. หัตถศิลป์ 4 ปี
329	นางสาว	กัญญาณัฐ	พิมพ์สมาน	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์ 4 ปี
330	นางสาว	ชุตติกาญจน์	พินลำ	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์ 4 ปี
331	นางสาว	ณัฐธา	ศรียาสวิน	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์ 4 ปี
332	นางสาว	ศุภิสรา	วรนุช	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์ 4 ปี
333	นาย	ชวรัญ	อิมอ่า	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์ 4 ปี
334	นาย	ศิวะณัฐ	โสภากิจนิจ	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์ 4 ปี
335	นางสาว	เกาฬีณา	เต็มสงสัย	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 ปี
336	นางสาว	ฐิติยา	แก่นจันทร์	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 ปี
337	นางสาว	นันทกา	ตุมรสุนทร	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 ปี
338	นางสาว	ศุภนิดา	รูประสงค์	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 ปี
339	นางสาว	ชนะกาล	สมบุญมาก	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. ออกแบบภายใน 4 ปี
340	นางสาว	ธวัธรัตน์	เกื้อน้อย	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. ออกแบบภายใน 4 ปี
341	นางสาว	นวรรต์น	มากบัว	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. ออกแบบภายใน 4 ปี
342	นางสาว	ปิยนุช	รอดบุญธรรม	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. ออกแบบภายใน 4 ปี
343	นางสาว	วรรณิกา	สุ้มเมา	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. ออกแบบภายใน 4 ปี
344	นางสาว	ศศิธร	ทองคู่	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. ออกแบบภายใน 4 ปี
345	นางสาว	ศิริกาญจน์	กล่อมบรรจง	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. ออกแบบภายใน 4 ปี
346	นางสาว	สภัสสร	เทพสวัสดิ์	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. ออกแบบภายใน 4 ปี
347	นางสาว	สรัญญา	ชาระ	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. ออกแบบภายใน 4 ปี
348	นาย	จิพัฒน์	เชื้อปิติวังค์	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. ออกแบบภายใน 4 ปี
349	นาย	ธนดล	ผลโอฐ	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. ออกแบบภายใน 4 ปี
350	นาย	พันธรัช	เหล่าอู่คง	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. ออกแบบภายใน 4 ปี
351	นาย	พันศิลป์	ภูใหม่ทอง	วิทยาลัยเพาะช่าง/ศ.บ. ออกแบบภายใน 4 ปี